

Số: 2155/SKHĐT-ĐKKD

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 8 năm 2022

V/v trình báo cáo tham mưu chính sách  
đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,  
hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại Công văn số 2000/VPUBND-KT ngày 06/7/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh về nghiên cứu, xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025, theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 593-TB/VPTU ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị các sở, ngành Tỉnh và UBND các huyện, thành phố hỗ trợ rà soát đề xuất chính sách đặc thù để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW và nội dung phát biểu gợi ý của các đại biểu tại Hội nghị đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh, được Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức vào ngày 28/4/2022<sup>(1)</sup>.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến phản hồi đề xuất của 10 sở, ngành Tỉnh và 11/12 huyện, thành phố.

Để làm rõ nội dung các ý kiến đề xuất, **ngày 04 tháng 8 năm 2022** Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mời các đơn vị liên quan đến dự hợp cùng trao đổi, phân tích cận kẽ từng nội dung đề xuất để thống nhất trước khi tham báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét<sup>(2)</sup>.

Qua buổi làm việc thống nhất với các đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất như sau:

## **I. Tổng hợp các nội dung đề xuất và ý kiến các đơn vị liên quan**

**1. Về chính sách cho đối tượng trung cấp nghề được hưởng hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể” như Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 593-TB/VPTU.**

Hiện nay, theo chính sách quy định tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg, quy định đối tượng lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể.

Do đó, xét thấy đối tượng lao động trẻ tốt nghiệp *trung cấp nghề* là nguồn lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề tốt, việc đề xuất chính sách cho các

<sup>1</sup> Công văn số 1838/SKHĐT-ĐKKD ngày 08/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

<sup>2</sup> Công văn số 2079/SKHĐT-ĐKKD ngày 02/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

đối tượng này ngoài tạo cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức kinh tế tập thể còn giúp tạo việc làm cho người học, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp chung của Tỉnh.

Các đơn vị dự họp đều thống nhất tham mưu đề xuất chính sách cho đối tượng **trung cấp nghề** được hưởng hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể.

## **2. Về các chính sách theo đề xuất của các đơn vị liên quan.**

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp được **20** ý kiến đề xuất nội dung chính sách hỗ trợ đặc thù cho phát triển kinh tế tập thể.

Tuy nhiên, quá trình xem xét, đánh giá nội dung từng ý kiến đề xuất, có những ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ghi nhận để tổng hợp đề xuất, có những đề xuất bị trùng với các chính sách đang được tỉnh triển khai hoặc chưa có căn cứ quy định pháp luật để thực hiện. Các nội dung này đã được Sở giải trình, các đơn vị dự họp trao đổi, làm rõ, thống nhất.

*(chi tiết phụ lục 1 – gửi đính kèm)*

Ngoài ra, tại cuộc họp, các đơn vị đề xuất bổ sung các nội dung sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chính sách hỗ trợ cho các HTX tại vùng biên giới như sau: tất cả các chương trình hỗ trợ theo Quyết định 1804/QĐ-TTg các HTX vùng biên giới đều được hỗ trợ với mức hỗ trợ bằng 1,5 lần quy định tại Quyết định 1804/QĐ-TTg.

- Liên minh Hợp tác xã Tỉnh đề xuất chính sách Hỗ trợ thí điểm 01 địa phương về chính sách hỗ trợ HTX bộ thiết bị họp trực tuyến bao gồm: màn hình tivi, camera, đường truyền, máy tính, micro, ....

## **3. Về các chính sách theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

Căn cứ tình hình quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh thời gian qua, tiếp thu ý kiến các đại biểu trao đổi tại Hội nghị đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh, được Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức vào ngày 28/4/2022; tham khảo chính sách đã được ban hành về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh<sup>(3)</sup>.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 03 nội dung chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

*(1) Hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể:*

Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã: tối đa không quá 30 triệu đồng/hợp tác xã bao gồm các nội dung sau: Khoản tối đa 10 triệu đồng/ hợp tác xã để chi cho các nội dung: tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã và làm thủ tục đăng ký kinh doanh, khắc con dấu; Khoản tối đa 20 triệu đồng/hợp tác xã để mua trang thiết bị văn phòng làm việc.

<sup>3</sup> Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Các đơn vị dự họp thống nhất đề xuất, nội dung này đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi dự kiến trình Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ ba năm 2022.

*(2) Hỗ trợ khen thưởng đối với những tổ chức kinh tế tập thể được công nhận mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực, được thực hiện nhân rộng trên địa bàn Tỉnh*

Hỗ trợ khen thưởng 100 triệu đồng/tổ chức kinh tế tập thể (có pháp nhân) được công nhận mô hình hoạt động tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực, được thực hiện nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị dự họp thống nhất đề xuất, nội dung này là tham khảo chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

*(3) Hỗ trợ sau đầu tư đối với các doanh nghiệp có thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với tổ chức KTTT trên các lĩnh vực*

Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ; công nghệ thông tin; Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết dành cho các tổ chức kinh tế tập thể.

Đây là chính sách tổ chức kinh tế tập thể là đối tượng được thụ hưởng gián tiếp thông qua hiệu quả liên kết với doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức kinh tế tập thể.

Tuy nhiên, các ngành đánh giá nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Và đề xuất xem xét xây dựng nội dung hỗ trợ mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số (*nhằm thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025*).

## **II. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất**

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đơn vị dự họp. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh lại các nội dung đề đề xuất nội dung xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025, cụ thể các chính sách như sau:

**1. Chính sách **thí điểm** hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp *trung cấp nghề* về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể;**

Đề nghị Cơ quan chủ trì xây dựng chính sách: Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

**2. Chính sách **thí điểm** hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể;**

Đề nghị Cơ quan chủ trì xây dựng chính sách: Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

**3. Chính sách **thí điểm** hỗ trợ khen thưởng đối với những tổ chức kinh tế tập thể được công nhận mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực, được thực hiện nhân rộng trên địa bàn Tỉnh;**

Đề nghị Cơ quan chủ trì xây dựng chính sách: Sở Nội vụ hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

**4. Chính sách thí điểm** nội dung hỗ trợ mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số;

Đề nghị Cơ quan chủ trì xây dựng chính sách: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**5. Chính sách thí điểm** hỗ trợ cho các hợp tác xã tại vùng biên giới theo Quyết định 1804/QĐ-TTg;

Đề nghị Cơ quan chủ trì xây dựng chính sách: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**6. Chính sách thí điểm** hỗ trợ HTX bộ thiết bị hợp trực tuyến.

Đề nghị Cơ quan chủ trì xây dựng chính sách: Sở Thông tin và truyền thông.

Do đó, để triển khai xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025, trên cơ sở đề xuất chính sách của các đơn vị phối hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

**1.** Đề nghị UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo ngành phụ trách xây dựng chính sách, tiến hành xây dựng đề cương về nội dung dự thảo đối với các chính sách được ***nêu tại mục từ 1 - 6 phần II trên***, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp (*theo mẫu đề cương – gửi đính kèm*), **thời gian đến ngày 12/8/2022.**

**2.** Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, **thời gian đến ngày 19 tháng 8 năm 2022.**

Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, P.ĐKKD.

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**